

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 69 ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2016

“พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์เปลี่ยนชีวิตของเรา”



ผ่านทางสื่อหลากหลายแขนง อาทิ เช่น สื่อแพร่ภาพกระจายเสียง สื่อวรรณกรรม และการสัมมนาของศิษยาภิบาล ผู้เชื่อและศิษยาภิบาลจำนวนมากทั่วโลกได้ฟังคำเทศนาของศิษยาภิบาลอวาโศ ดร.แมจเรอ ลีและเรียนรู้เรื่อง พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ ศิษยาภิบาลและผู้เชื่อบางคนกำลังเผยแพร่วาทะกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ใน ประเทศของเขาด้วยความกล้าหาญในที่และในนามที่คนอื่นได้เดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรมันมินเช่นที่รัสเซียและเขา ร่วมในการนมัสการและการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคนเนี่ยลเมเขาจะอาศัยอยู่ห่างไกลจากเกาหลี คนเหล่านั้น เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องกับพระกิตติคุณและได้รับพระคุณและพระพรมากมาย

คำสอนที่ทรงคุณค่าของพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ที่ศิษยาภิบาลอวาโศ ดร.แมจเรอ ลีได้รับในการคล้อยของ พระวิญญูณบริสุทธิ์ ผ่านช่วงเวลาของการอดอาหารและการอธิษฐาน อย่างนับไม่ถ้วน ได้แพร่กระจายออกไปเหนือเส้นแบ่งของคณะนิยายทั่วโลก คำสอนนี้หนุนใจศิษยาภิบาลและผู้เชื่อทั่วโลกในฝ่ายวิญญูณ ซึ่งคนเหล่านั้นรู้สึก หิวกระหายพระคำแห่งชีวิตและการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

ในเดือนมิถุนายนปี 2016 ศูนย์มิชชันนารีเบธไซดาในประเทศฮ่องกง (BMCC) สัมผัสเขาเป็นคริสตจักรสาขาของ มันมิน คนเหล่านั้นเรียนรู้เกี่ยวกับคำสอนฝ่ายวิญญูณและการทำงานของ ดร.แมจเรอ ลีที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ ผ่านทางบิชอป ดร.เมียงโฮ ของ ประธานของสหคริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ในอเมริกา ศูนย์ BMCC คือกลุ่มคริสเตียนขนาดใหญ่ที่มีศูนย์การศึกษาของตนเองซึ่งรวมถึงโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยศาสนศาสตร์ บิชอป ดร.คาบุดู บิโรเองได้ร้องขอให้มันมินหยิบยื่นพระกิตติคุณแห่ง ความบริสุทธิ์แก่เขาผ่านทางสัมมนาและหลักสูตรของสถาบันศาสนศาสตร์นานาชาติมันมิน

ในประเทศฟิลิปปินส์ นับตั้งแต่คนเหล่านั้นฟังคำเทศนาของดร.ลี ศิษยาภิบาลจำนวนมากได้ศึกษาหนังสือเล่ม ต่างๆ ของดร.ลีและมีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงในดานบวก ในพันธกิจของคุณ ศิษยาภิบาลเรย์มุนโด กันเดลาเรียกกล่าวว่าเขาพยายามที่จะรับการชำระ

ให้บริสุทธิ์หลังจากเขาเริ่มต้นศึกษาคำเทศนาของดร.ลีและ สมาชิกคริสตจักรของเขาได้รับพระคุณมากมายจากพระคำแห่งชีวิตเมื่อเขาเทศนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขากล่าวเพิ่มเติมว่าคริสตจักรของเขาที่มีประสบการณ์กับการฟื้นฟู คุณสติพิช เมห์รินในปาเลสไตน์ได้ฟังคำเทศนาของดร.ลีผ่านทางสัมมนาของศิษยาภิบาลแดชกิล ผ่านทางคำเทศนาเขามีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเอง เวลาที่เขากำลังแปลคำเทศนาของดร.ลีเป็นภาษาออร์ดูซึ่งทำให้ศิษยาภิบาลชาวปาเลสไตน์มากมายสามารถ เรียนรู้พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ (อ้างอิงถึงหน้า 4)

คุณกุลบาสาร์ ชินเลอร์ในประเทศสวีเดน แลนด์คูเรียการคำเทศนาของดร.ลี “พระคำแห่งชีวิต” ที่ออกอากาศ ทางโทรทัศน์ที่มีเอ็น.ของรัสเซียและทำให้เธอตกตะลึง เธอเขาเยี่ยมเว็บไซต์ของคริสตจักรมันมินเช่นที่รัสเซียและฟัง คำเทศนาจำนวนมากนับไม่ถ้วนของดร.ลีและสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดความกระหายฝ่ายวิญญูณ เธอเดินทางมา เยี่ยมคริสตจักรมันมินเช่นที่รัสเซียในกรุงโซล ประเทศเกาหลีและได้รับพระคุณมากมาย เมื่อกลับไปยังประเทศของเธอ เธอได้ประกาศพระกิตติคุณกับเพื่อนและเปิดคริสตจักรตามบ้านที่สวีเดนแลนด์ ตอนนี้เธอกำลังมุ่งหวังที่จะปลุกคริสตจักรในยุโรปให้ตื่นจากการหลับใหลฝ่ายวิญญูณพร้อมกับคุณเจอร์ ชินเลอร์สามีของเธอ

คริสตจักรมันมินอิลเดอर्फ์ร้องส์ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยบุคคลหนึ่งที่ได้รับพระคุณจากพระ

คำแห่งชีวิตของดร.ลี คุณ แจนเนต คูเบร์ซังคำเทศนาจำนวนมากของดร.แมจเรอ ลีผ่านทางเว็บไซต์ของคริสตจักรและพระคำเหล่านั้นหนุนใจ กวาน่าฟิงสำหรับเธอ แม้ในความแตกต่างเรื่องเวลาเธอก็เข้าร่วมการนมัสการของคริสตจักรผ่านการถ่ายทอด สดทางอินเทอร์เน็ต ในช่วงการนมัสการเธอได้รับการรักษาให้หายจากโรคความดันโลหิตสูงผ่านคำอธิษฐานของ ดร.ลี สำหรับผู้ป่วย เพื่อนร่วมงานของเธอประทับใจกับการเปลี่ยนแปลงของเธอและเข้าร่วมในการนมัสการกับ เธอ คนเหล่านั้นได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่างๆ ด้วยเช่นกัน มีคนเข้ามาร่วมที่ละคนๆและเวลาที่มีหลาย คนที่กำลังนมัสการร่วมกัน คริสตจักรมันมินอิลเดอर्फ์ร้องส์ได้รับการก่อตั้งขึ้นด้วยวิธีนี้

คริสตจักรมันมินแอโนโนเบลเยี่ยมก่อตั้งขึ้น เพราะบุคคลคนหนึ่งต้องการฟังคำเทศนาของดร.ลีอย่างต่อเนื่อง หลังจากศิษยาภิบาลคริสตินา เอช. โรห์แบงบั้นคำเทศนาของท่าน สมาชิกคริสตจักรได้รับการจัดเตรียมพระคำ แห่งชีวิต ได้รับการรักษาโรคต่างๆ และความปรารถนาแห่งจิตใจของเราได้รับการตอบสนอง

ขณะนี้เป็นเวลาของการกั้นดารอาหารไม่ใช่การกั้นดารขนมปังหรือการกระหายน้ำ แต่เป็นความหิวกระหายที่ จะฟังพระคำของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นเวลาแห่งพระพร ในขณะที่เดียวกันเพราะพัฒนาการของความรู้และเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนสามารถฟังพระคำแห่งชีวิตได้ตลอดเวลาในทุกที่ทุกแห่ง

คุณสามารถฟังคำเทศนาเกือบ 1,850 คำเทศน์โดยดร.แมจเรอ ลีจากบทเรียนในหนังสือปฐมกาล ไปจนถึงบทเรียนจากวิวรณ์

ศิษยาภิบาลอวาโศ ดร.แมจเรอ ลีอธิบายถึงการจัดเตรียมเรื่องความรอดในพระเยซูคริสต์ผ่านคำเทศนาชุด “สาสน์ จากกางเขน” ท่านกล่าวคำเทศนาที่เป็นคุณแก่สำคัญไปสู่ชีวิตแห่งความเชื่อ เช่น “ขนาดแห่งความเชื่อ” “สวรรค์” และ “นรก” นอกจากนี้ ท่านได้สอนบทเรียนจากหนังสือปฐมกาล โยบ สุภาษิต ยอห์น 1 โครินธ์ และวิวรณ์ด้วย เช่นกัน ผ่านทางคำเทศนามากกว่า 1,850 คำเทศน์ ท่านส่งแฉ่งแนวทางที่จะได้รับคำตอบและพระพรจากพระเจ้า คำเทศนาที่ครอบคลุมพระคัมภีร์ทั้งเล่มจากปฐมกาลถึงวิวรณ์มีอยู่ในเว็บไซต์ของคริสตจักร www.manmin.org ในภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน และภาษารัสเซีย ในเว็บไซต์ของจี.ซี.เอ็น.ที ครอบคลุมมากกว่า 170 ประเทศ www.gcntv.org และผ่านทางหนังสือ 386 เล่มของดร.ลีที่แปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 61ภาษา (ภาษาเกาหลี 104 เล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 368 เล่มใน 51 ภาษา www.urimbooks.com)

ผลแห่งการรู้จักบังคับตน



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชาบัญญัติห้ามไว้เลย”
(กาลาเทีย 5:22-23)

เราสามารถเห็นในโลกนี้ว่าผู้คนที่ไม่รู้จักบังคับตนจะทำให้ชีวิตของเขาซับซ้อนและสร้างความยุ่งยากให้กับตนเอง นอกจากนี้ แม่เขาจะรู้ว่าเขาต้องจัดการและดูแลครอบครัวของตน ผู้คนที่ติดการพนันหรืออบายมุขรูปแบบอื่นก็ ยังทำลายครอบครัวของตนเพราะเขาไม่สามารถควบคุมตนเอง ผลแห่งการรู้จักบังคับตนเป็นหนึ่งในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่บุตรของพระเจ้าต้องมีและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ คนที่จะดำเนินชีวิตอย่างประสบความสำเร็จเป็นพิเศษ

1. ความสำคัญของการรู้จักบังคับตน

การรู้จักบังคับตนคือการแสดงการยับยั้งชั่งใจต่อแรงกระตุ้นอารมณ์ หรือความต้องการของตนเอง การรู้จักบังคับ ตนควบคุม

ทุกสิ่งเพื่อให้ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับอย่างหนักแน่นและมั่นคง บุคคลที่มีจุดอ่อนในเรื่องการรู้จักบังคับตนจะมีความยากลำบากในการยับยั้งชั่งใจ เพราะเหตุนี้คนเช่นนี้จึงพบว่า การดำเนินชีวิตของผู้เชื่อเป็นสิ่งที่ไม่ง่าย เมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้าและได้รับพระคุณของพระเจ้าเราก็คิดลึนใจ ที่จะไม่อยู่ในเนื้อหนังต่อไป แต่เราจะต้องถูกทดลองจากโลกอีก

เราสามารถเห็นสิ่งนี้ในคำพูดที่ออกมาจากริมฝีปากของเราหลายคนอธิษฐานเพื่อทำให้ริมฝีปากของตนบริสุทธิ์ และดีพร้อมแต่ในชีวิตของเขา เขากลับสิ่งที่ตนอธิษฐานไว้และเพียงแต่พูดตามที่เขายากพูดตามนิสัยเก่าของตน

บางคนบนเรือหรือเริ่มขึ้นเคื่องถ้าเขามีความยุ่งยากหรือเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาเข้าใจยาก นอกจากนั้นบางคน ชอบพูดอย่างมากจนหยุดไม่ได้เมื่อเขาเริ่มพูด เขาไม่มีการแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด ดังนั้น เขาก็ทำสิ่งที่ผิดพลาดมากมาย

ผลแห่งการรู้จักบังคับตน (ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์) ไม่เพียงแค่มุ่งหมายถึงการควบคุมตัว เราเองจากการทำบาป ผลแห่งการรู้จักบังคับตน (ในฐานะที่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์) จะควบคุมผลอย่าง อื่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทำให้ผลเหล่านั้นสมบูรณ์แบบ

เมื่อผลอย่างอื่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจปรากฏออกมาภายนอก การรู้จักบังคับตนจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางซึ่งสร้างและรักษาความกลมกลืนและความเป็นระเบียบ แม้ในยามที่เราได้รับเอาสิ่งที่ดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า สิ่งที่ดีที่สุดก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป เราพูดว่าบางสิ่งที่มากเกินไปจะเลวร้ายกว่าบางสิ่งที่บกพร่อง ในฝ่ายวิญญาณเราต้องทำทุกสิ่งอย่างรู้จักประมาณตนตามความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นกัน

ยกตัวอย่าง แม้เราจะมีผลแห่งความปลาบปลื้มใจ เราก็ไม่สามารถแสดงความปลาบปลื้มใจของเราในทุกที่ทุกแห่ง และทุกเวลาได้ แม้ความชื่นชมยินดีของการได้รับความรอดจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เราก็ต้องควบคุมความยินดีนั้น ไว้ตามสถานการณ์ การรู้จักบังคับตนเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราสวดขอร้องพระเจ้าเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมี หน้าที่หลายอย่าง คุณต้องแบ่งเวลาไว้ อย่างเหมาะสมเพื่อคุณจะสามารถอยู่ในจุดที่คุณต้องอยู่มากที่สุดในเวลาที่เหมาะสม

สำหรับผลอย่างอื่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (อย่างเช่น ความรัก ความปรานี ความดี) ก็เหมือนกัน เมื่อผลที่เกิด อยู่ในจิตใจปรากฏออกมาเป็นการกระทำ เราต้องทำตามการทรงนำและเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทำให้ สิ่งนั้นเหมาะสมที่สุด เราสามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานที่จะทำก่อนและงานที่จะทำทีหลัง เราสามารถ กำหนดความเราควรเดินหน้าหรือถอยหลัง เราสามารถแยกแยะเช่นนี้ได้จากผลของการรู้จักบังคับตน

2. ถ้าเราเกิดผลแห่งการรู้จักบังคับตน...

ประการแรก เราจะทำตามลำดับขั้นในทุกสิ่ง

เราเข้าใจตำแหน่งของเราในลำดับขั้น เราเข้าใจว่าเมื่อใดเราควรแสดงออกและเมื่อใดที่เราไม่ควรแสดงออก เรา รู้ เช่นกันว่าเมื่อใดควรพูดและเราควรพูดอะไรและเมื่อใดที่ไม่ควรพูดเลย ดัง

นั้นเราจึงไม่ได้แข่งกับคนอื่นและไม่เข้าใจคนอื่นผิด เราไม่ทำสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งที่อยู่เหนือของจำกัดของตำแหน่งของเรา อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่มีการรู้จักบังคับตน คุณอาจทำลายลำดับขั้นและใช้อำนาจในตำแหน่งของคุณอย่างเกินเลย

ยกตัวอย่าง สมมุติว่าประธานของบริษัทแห่งหนึ่งขอให้หัวหน้าผู้จัดการทำบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะ ผู้จัดการคน นี้เต็มใจด้วยความกระตือรือร้นและเขารู้สึกว่าเขามีแนวคิดที่ดีกว่า ดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนบางสิ่งด้วยดุลยพินิจของตน และทำงานตามนั้น แม้เขาจะทำงานด้วยความกระตือรือร้นอย่างมาก แต่สิ่งนี้หมายความว่าเขาไม่ได้รับเกียรติลำดับ ขั้นเพราะเขาขาดการรู้จักบังคับตน

ประการที่สอง เราสามารถพิจารณาเนื้อหา ช่วงเวลา และสถานที่

ยกตัวอย่าง แม้การร้องทูลในการอธิษฐานจะเป็นสิ่งที่ดี แต่การร้องทูลในทุกที่ทุกแห่งตามที่คุณต้องการ การร้องทูลของคุณอาจสร้างความเสียหายให้กับพระเจ้า นอกจากนั้น เมื่อคุณเทศนาพระกิตติคุณหรือเยี่ยมเยียนสมาชิก เพื่อให้คำแนะนำฝ่ายวิญญาณ คุณควรรู้จักแยกแยะถ้อยคำที่คุณพูด แม้คุณจะได้รับพระคุณมากมายโดยส่วนตัว ของคุณจากเนื้อหาของคำเทศนาฝ่ายวิญญาณ คุณต้อง ไม่เผยแพร่สิ่งนั้นกับทุกคน

ถ้าคุณแบ่งปันบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับขนาดแห่งความเชื่อของผู้ฟัง สิ่งนั้นอาจทำให้เขาสะอึกหรืออาจกลายเป็น การกล่าวโทษและการประณามสำหรับเขา ในบางกรณี คุณอาจเจอกับคนหนึ่งที่กำลังยุ่งกับงานและคุณแบ่ง ปันคำพยานกับเขา แม้คนนั้นจะฟังคุณ แต่คุณอาจกำลังรบกวนเขาเพราะเขากำลังยุ่งและความคิดของเขาอยู่ในอีกที่หนึ่ง

ไม่ว่าเนื้อหาที่คุณแบ่งปันจะดีเพียงใดก็ตาม แต่ก็เป็นการยากที่จะสัมผัสใจของคนนั้นถ้าไม่มีการรู้จักบังคับตนในสถานการณ์ดังกล่าว

ประการที่สาม คุณสามารถจัดการกับแต่ละสถานการณ์ด้วยการแยกแยะอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ด้วยความใจร้อน แต่ด้วยความสงบนิ่ง

ผู้คนที่ไม่ปราศจากการรู้จักบังคับตนเป็นคนใจร้อนและไม่คำนึงถึงคนอื่น เมื่อเขาเริ่มแรงเขาจะมีพลังอำนาจน้อยลงที่ จะแยกแยะอย่างถูกต้องและพลาดสิ่งที่สำคัญไป เพราะเหตุนี้เราจึงไม่ควรพูดแทรกด้วยความใจร้อนในขณะที่คนอื่นกำลังพูดคุยกัน เราควรฟังอย่างระมัดระวัง ไปจนถึงที่สุดเพื่อเราจะหลีกเลี่ยงการด่วนสรุป นอกจากนี้ ด้วยวิธีนี้ เราจึงสามารถเข้าใจความตั้งใจของคนนั้นและจัดการกับสิ่งนั้นอย่างถูกต้อง

ผู้คนที่มีการรู้จักบังคับตนจะไม่หวั่นไหวง่าย ๆ จากคำพูดของคนอื่น เขาสามารถฟังคนอื่นอย่างสงบและสามารถ แยกแยะความจริงด้วยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าเขาแยกแยะด้วยการรู้จักบังคับตนและให้คำตอบ เขาก็สามารถลดข้อผิดพลาดที่อาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้มาก ในจุดนั้น คำพูดของเขาจะมีสิทธิอำนาจและมี น้ำหนัก ดังนั้น ถ้อยคำของเขามีผลกระทบต่อคนอื่นมากขึ้น

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเรบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรมโนมีนเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรมโนมีนเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
การทรงบำบัตริศึกษา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบับบัตริศึกษาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรมโนมีนเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระ โโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อ ในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมา ด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรมโนมีนเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรมโนมีนเซ็นทรัลเชิร์ชประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มารมาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้รับทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้”

กุญแจแห่งสติปัญญาเพื่อรับเอาคำตอบ

เหมือนกับที่สุภาษิต 12:8 กล่าวไว้ว่า “คนจะได้คำชมเชยตามสติปัญญาของเขา” บุคคลในพระคัมภีร์หลาย คนได้รับคำชมเชยและคำตอบผ่านทางสติปัญญาของเขา เราจะพิจารณาสติปัญญาของคนเหล่านั้นซึ่ง ทำให้เขาได้รับ คำตอบจากเบื้องบน

ด้วยสติปัญญาแห่งการเชื่อฟัง นาอามานได้รับการรักษาให้ หายจากโรคเรื้อน

นาอามานเป็นผู้บัญชาการกองทัพของกษัตริย์แห่งซีเรีย 2 พงศกษัตริย์ที่ 5 เขียนไว้ว่าท่านเป็นคนโรคเรื้อน ท่าน ได้ยินเกี่ยวกับเอลีซาคนของพระเจ้าจากสาวใช้ของกรรยาของท่านซึ่งมาจากอิสราเอล นาอามานเดินทางไปพบกับ เอลีซาเพื่อรับการรักษาจากโรคเรื้อนของท่าน นาอามานมีความดีซึ่งทำให้ท่านฟังแมกระทั่งคำพูดของสาวใช้เมื่อ เธอนำข่าวดีมาบอก

เมื่อท่านเดินทางไปถึง เอลีซาไม่ได้ออกมาพบท่าน แต่ท่านส่งถ้อยคำมาบอกท่านว่า “จงไปชำระตัวในแม่น้ำ จอร์แดนเจ็ดครั้ง” นาอามานไม่พอใจอย่างมาก และจะเดินทางกลับด้วยความโกรธเคือง จากนั้นคนรับใช้ของท่าน เขามาหาท่านและโน้มน้าวท่าน นาอามานฟังคนรับใช้เหล่านั้นและเชื่อฟังถ้อยคำของเอลีซา ท่านเป็นคนถ่อมใจ มาก ท่านไม่เพิกเฉยต่อคำพูดของสาวใช้ตัวเล็กๆ และใส่ใจคำพูดของคนรับใช้ของท่านเช่นกัน

นาอามานละทิ้งพิธีฐานะ ทำลายความหยิ่งผยองของท่านและเชื่อพระคำของพระเจ้า จากนั้นท่านได้รับสติปัญญาแห่งการเชื่อฟังจากเบื้องบน และการเชื่อฟังของท่านนำท่านไปสู่การรักษาโรคของท่านจนหายขาด ถ้าเรา เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าพวกเขาทุกคนก็จะได้รับพระพรของการจำเริญสุขทุกประการและการมีพลานามัย สมบูรณ์เหมือนที่วิญญาณจิตของเราจำเริญขึ้นนั้น (3 ยอห์น 1:2)

ในสติปัญญาแห่งความเชื่อ นายร้อยได้รับคำตอบที่อยู่เหนือพื้นที่และกาลเวลา

นายร้อยชาวโรมันได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูและเขาเดินทางไปพบพระองค์และวิงวอนพระองค์อย่างรอนรน เพื่อให้ทรงรักษาคนรับใช้ของเขาตามที่บันทึกไว้ในมัทธิวที่ 8 นายร้อยรักคนรับใช้ของเขาเหมือนรักตนเอง พระเยซูตรัสตอบทันทีว่า “เราจะไปรักษาเขาให้หาย” แต่นายร้อยทูลตอบว่า “ขอพระองค์ตรัสเท่านั้น ผู้รับใช้ของข้าพระองค์ก็ จะหายโรค”

เขาสามารถประกาศถึงความเชื่ออย่างเข้มแข็งด้วยความกล้าเพราะเขาพร้อมที่จะเชื่อฟังคำตรัสของพระเยซูนั่นเอง (มัทธิว 8:9) เขาเชื่อว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาคนรับใช้ของเขาให้หายแม้อันเดียวเพียงคำตรัสของพระองค์ และเขา ถ่อมใจและพร้อมที่จะเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แม้เขาจะเป็นนายร้อยของอาณาจักรโรมเพราะเหตุนี้เขาจึงได้รับคำตอบในทันที

เมื่อพระเยซูเปล่งพระสุรเสียงดังเดิมออกไปโดยตรัส

ว่า “ไปเถิด ท่านได้เชื่ออย่างไรก็ให้เป็นแก่ท่านอย่างนั้น” คนรับ ใช้ของเขาก็หายเป็นปกติในเวลาสั้น

ในสติปัญญาแห่งความถ่อมใจ หญิงชาวซีเรียฟินิเซียได้รับคำตอบ

หญิงชาวต่างชาติเชื้อสายซีเรียฟินิเซียคนหนึ่งมีลูกสาวที่ถูกผีสิงตามที่บ้านที่กัวโนมาระโกบทที่ 7 เธอทูลอ้อนวอน ให้พระเยซูขับผีออกจากลูกสาว แต่พระองค์ตรัสกับเธอด้วยคำตอบอย่างไม่คาดคิดตรัสว่า “ให้พวกลูกกินอิ่มเสีย ก่อน เพราะว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แกสุนัขก็ไม่ควร” แต่ผู้หญิงคนนั้นยังคงประกาศถึงความเชื่อของตน ในความถ่อมใจว่า “จริงด้วยพระองค์เจ้าข้า แต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นยอมกินเดนอาหารของลูก” ในที่สุดเธอก็ได้รับ คำตอบและลูกสาวของเธอก็เป็นอิสระจากการถูกผีสิง

ถ้าเรามีสติปัญญาเหมือนสติปัญญาของหญิงชาวซีเรียฟินิเซียคนนั้น เราก็จะเฝ้าปรารถนาสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณอย่างถ่อมใจ เราจะไม่รู้สึกรังเกียจกับสิ่งที่เสื่อมสลายไปได้และเราจะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ เราจะเฝ้า ปรารถนาที่จะรับเอาสิ่งของฝ่ายวิญญาณที่ไม่เน่าเปื่อยแม้เราต้องถ่อมตนเองลงแล้วซ้ำอีกก็ตาม

เพื่อนำคำตอบจากพระเจ้าลงมาเราต้องทูลขอพระองค์อย่างถ่อมใจและสำแดงความเชื่อที่ไม่แปรเปลี่ยนไม่ว่าคน อื่นจะพูดอะไรก็ตาม จากนั้นเราจะทำให้พระเจ้าเปลี่ยนพระทัยและพระองค์จะทรงรักษาเราให้หายจากโรคทุก ชนิดและทรงแก้ปัญหายุ่งยากของเรา

ในสติปัญญาของความดี นางรุธมีชื่ออยู่ในลำดับพงศของพระเยซู

ในหนังสือนางรุธ รุธเลือกที่จะทำตามหน้าที่ของเธอ ในฐานะลูกสะใภ้คนหนึ่งแม้การทำเช่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับ เธอเองก็ตามและการทำเช่นนั้นต้องอาศัยการเสียสละของเธอ รับปรนนิบัติแม่สามีด้วยความจริงใจ และหัวใจโดย ไม่เปลี่ยนแปลง ความดีของเธอกลายเป็นที่ยอมรับของทุกคนในเบธเลเฮม โบอาสได้เธอไว้และแต่งงานกับเธอ ผลก็คือนางรุธได้ถูกรวมไว้ในลำดับพงศของพระเยซูแม่เธอจะเป็นผู้หญิงชาวต่างชาติ

ผู้คนแห่งความดีจะไม่หยุดทำความดีหลังจากที่เขาพยายามเพียงสองสามครั้ง เขาจะทำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่แปร เปลี่ยนด้วยการเสียสละเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นและทำตามหน้าที่ของมนุษย์เพราะพระเจ้าทรงพอพระทัย เราสามารถได้รับพระพรจากพระเจ้าเช่นกันถ้าเราทำความดีเพียงอย่างเดียวตามจิตสำนึกที่

ดีและเชื่อฟังน้ำพระทัย ของพระเจ้าในสติปัญญาแห่งความดีเหมือนนางรุธ

ในสติปัญญาของความหวัง โยเฟโอนบาน โครเนลิอัส ได้รับความ อดพร้อมทั้งครอบครัวของท่าน

เราสามารถบอกได้ว่าคนหนึ่งมีสติปัญญาของความหวังโยเฟโอนบานเมื่อเขาให้ก่อนและประพฤติในความจริงและ ความรัก ในกิจการบทที่ 10 โครเนลิอัสเป็นนายร้อยของกองทัพที่เรียกว่าอิตาเลียของอาณาจักรโรม ท่านเป็นคนที่มีศรัทธาและยำเกรงพระเจ้าทั้งครอบครัวของท่าน ผู้คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะสำแดงความดีในคำพูดและการกระทำ ทำมากขึ้นพร้อมกับกำจัดสิ่งชั่วร้ายในจิตใจทิ้งไปและความดีก็จะเข้ามาในจิตใจของเขา

เขาไม่ใช่คำพูดทำลายความรู้สึกรักของคนอื่นและทำร้ายจิตใจของเขา เขาใช้เฉพาะคำพูดที่อบอุ่นซึ่งให้กำลังใจและ ความกล้าและคำพูดที่สัตย์จริงซึ่งนำไปสู่ชีวิต เขาประพฤติในความดี ความเอื้อเฟื้อที่ดีงาม และความรักเช่นกัน

เราจะสามารถทำงานสังคมสงเคราะห์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความรักและความเมตตาต่อดวงวิญญาณเท่านั้น แม้ท่าน จะเป็นชาวต่างชาติ โครเนลิอัสก็ให้ท่านมากมายนับกับคนยิวที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรม ดังนั้นท่าน จึงได้รับการยกย่องจากคนยิวทุกคน การทำดีของท่านขึ้นไปถึงพระเจ้า ดังนั้นท่านจึงได้รับพระพรของการที่ครอบครัวของท่านทั้งหมดได้รับความรอด

บิดาแห่งความเชื่อหลายคนในพระคัมภีร์มีบางอย่างที่คล้ายกัน นั่นคือ คนเหล่านั้นเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า เดิน ตามเส้นทางแห่งความเที่ยงธรรม ทำหน้าที่ของมนุษย์ และประพฤติตนอย่างสมบูรณ์ในความชอบธรรม ผู้คนที่มีความดี สติปัญญาแห่งความเที่ยงธรรมนี้จะเป็นที่เคารพนับถือจากผู้อื่นเพราะเขาไม่ทำการละเมิดและไม่ทำความผิด

บางคนพูดว่าเขาประพฤติตนในความเชื่อ แต่เขาไม่ประพฤติตนในความเที่ยงธรรมและความพากเพียรเนื่องจาก แรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวของเขา อย่างไรก็ตาม ผู้คนแห่งความดีจะประพฤติตนในความเที่ยงธรรมและความพาก เพียรเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานพระพรแก่เขา เมื่อทำเช่นนั้น เขาจะได้รับทรงนำไปสู่หนทางแห่ง พระพรที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เหมือนที่สุภาษิต 11:3 กล่าวไว้ว่า “ความซื่อสัตย์ของคนเที่ยงธรรมยอมนำเขา...”





“ชาวปากีสถานรักคำเทศนาของดร. แจร์อกลี”

คุณสติพีย์ เมห์ริน (วัย 21 ปี) ประเทศปากีสถาน

ในเดือนพฤศจิกายน 2011 ฉันเข้าร่วมในการสัมมนาของศิษยาภิบาลที่นำโดยศิษยาภิบาลแดชกิล กิล (แห่ง คริสตจักรมันมินแดงอน) ในปากีสถาน ตั้งแต่นั้นมาการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่โตเกิดขึ้นในชีวิตของฉัน

ฉันเดินทางไปพร้อมกับพี่น้องชายหญิงของฉันรวมทั้งคุณพ่อของฉันซึ่งรับใช้อยู่ที่คริสตจักรเมธอดิสจอร์เจีย เราชื่นชอบการสัมมนาบนพื้นฐานของคำเทศนาของดร.แจร์อกลี ใอย่างมาและจริงใจกับการบำบัดรักษาของ พระเจ้าที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นเราอ่านบันทึกคำพยานของดร.ลีเรื่อง “ลมรสชีวิตนิรันดรก่อนความตาย” และ “สาส์นจากกางเขน” ซึ่งสัมผัสจิตใจของเรอย่างลึกซึ้งมาก

ในขณะที่อ่านหนังสือเรื่อง “ลมรสชีวิตนิรันดรก่อนความตาย” ฉันประทับใจกับวิธีการที่พระเจ้าทรงเรียกดร.แจร์อกลี ในการจัดเตรียมของพระองค์ หนังสือเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” สอนให้ฉันทราบถึงการจัดเตรียมที่ซ่อนอยู่ในการ ทนทุกข์ยากลำบากของพระเยซู หนังสือทั้งสองเล่มนี้ทำให้ครอบครัวของฉันใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น

ในปี 2012 ฉันกับพี่สาวต้องการเรียนรู่มากขึ้นและลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของสถาบันศาสนศาสตร์นานาชาติ มันมิน เราสามารถเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณในขณะที่เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายฝ่ายวิญญาณและการจัดเตรียม อย่างลึกซึ้งในพระคำของพระเจ้า

เราดูรายการโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ผ่านเว็บไซต์ของคริสตจักร (www.manmin.org) ด้วยเช่นกัน เราได้รับพระคุณ อย่างมากและหวังว่าคุณในรัชดาจะสามารเรียนรู้เกี่ยวกับคำเทศนาและรายการที่สำคัญเหล่านี้เช่นกัน เพื่อ เราจะได้รับประโยชน์ฝ่ายวิญญาณจากสิ่งเหล่านี้ ฉันเริ่มอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้

ขอขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเรา

รายการโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.รับชมได้ในพื้นที่ของเรา ผ่านการสนับสนุนของศิษยาภิบาลกิล ครอบครัวของฉันพอใจมากและถวายสงราศีแด่พระเจ้า นับจากปี 2014 ฉันแปลรายการคำเทศนาของดร.ลีเป็นภาษาเยอรมัน และเวลานี้ผู้คนสามารถชมรายการคำเทศนาหรือรายการต่อวันผ่านทางเคเบิลทีวี

ฉันได้รับพระคุณอย่างมากเมื่อฉันแปลคำเทศนาของดร.ลีที่เต็มไปด้วยชีวิต จำนวนของผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตอนนี้มีจำนวนถึงสองร้อยคน ในบรรดาคนเหล่านี้หลายคนเข้าร่วมในคริสตจักรของเรา

บางคนยังไม่อยากไปโบสถ์ก่อนหน้านี้ แต่หลังจากที่พวกเขาฟังคำเทศนาของดร.ลีคนเหล่านี้ก็เริ่มไปโบสถ์ เขาขอบคุณ รายการอื่นๆ ในเคเบิลทีวีและเริ่มเป็นแฟนประจำของโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ฉันได้ยินคำพยานมากมายจากคนเหล่านี้ ในหมู่ผู้ชมรายการมีทั้งมุสลิมและคริสเตียนที่ได้รับการรักษาให้หายจากโรคร้ายๆ ของตน ฮาเลลูยา!

ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซินซาป่วยเป็น โรคความดัน โลหิตสูงและโรคหัวใจมาเป็นเวลานาน แต่เธอได้รับการรักษาให้หาย โดยผ่านคำ

อธิษฐานของดร.ลี เธอเติบโตขึ้นในความเชื่ออย่างรวดเร็วและตอนนี้เธอดำเนินชีวิตเป็นอย่างดี ในฐานะคริสเตียนคนหนึ่งเธอยังให้คำแนะนำผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งด้วยเช่นกันและผู้หญิงคนนั้นก็ได้รับการรักษาให้หายจากอาการปวดที่หัวเข่าผ่านการอธิษฐานเช่นกัน

น้ำจิตแห่งฤทธิ์อำนาจจากเมืองมวนทำให้เกิดการอัศจรรย์มากมาย (อพยพ 15:25) ฉันพนันน้ำจิตฉันลงบนผู้หญิง คน

หนึ่งที่ทนทุกข์กับการเป็นหมั้นมาเป็นเวลานาน หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ตั้งครรภ์ ในปี 2016 ปีนี้เราเปิด วิทยาลัยมันมินออนไลน์เช่นกัน เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์กับศิษยาภิบาลมากยิ่งขึ้น สมาชิกหนึ่ง ร้อยสี่สิบห้าคนซึ่งรวมถึงบิชอปและศิษยาภิบาล ได้เข้าร่วมและคนเหล่านี้ศึกษาร่วมกันมาโดยตลอด เขาพูดกันว่า หนังสือเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” ของดร.ลีช่วยให้เขาสัมผัสกับความรักที่แท้จริงของพระเจ้าและหนังสือเล่มนี้ ต้องได้รับการคล้อยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแน่นอน คนเหล่านั้นต้องการแสดงความขอบคุณจากใจต่อ ดร.ลีที่ได้ออบของขวัญฝ่ายวิญญาณให้แก่เขา

ฉันกระตือรือร้นที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศปากีสถานของฉันซึ่งเป็นสาธารณรัฐอิสลาม ฉันต้องการทำ งานกับคริสตจักรมันมินเช่นที่รักด้วยเช่นกัน เพราะเหตุนี้ ฉันจึงเดินทางไปเกาหลีเมื่อปีที่แล้วและอยู่ในเกาหลีเพื่อ เรียนรู้จากคริสตจักรด้วยความช่วยเหลือของศิษยาภิบาลกิล ฉันขอขอบพระคุณและถวายสงราศีที่ทั้งสิ้นแด่ พระเจ้าผู้ทรงนำฉันให้รู้จักพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และพบกับดร.แจร์อกลี



คุณเมห์รินกำลังแปลคำเทศนาเป็นภาษาเยอรมัน (ด้านซ้าย) และครอบครัวของเธอ (ด้านขวา)

“นิ้วในท่อไตขนาด 1.3 เซนติเมตรหายไป”

มัทนาธิกาชูจิน ยิม (วัย 53 ปี) คริสตจักรจีน



ในเดือนสิงหาคมปี 2015 ฉันมีอาการปวดหลังอย่างรุนแรง แม้ในยามที่ฉันเข้านอนฉันก็จะตื่นขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมง เพราะฉันปวดหลังมาก ฉันมีอาการปวดมากเมื่อฉันปัสสาวะและฉันมีความยากลำบากในการปัสสาวะ

หมอวินิจฉัยว่าฉันมีนิ้วในท่อไต หมอบอกว่านิ้วมีขนาดใหญ่มากจนเขาไม่สามารถรักษานิ้วนั้นด้วยวิธีส่องเลเซอร์ และบอกว่าฉันต้องรับการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม ฉันตัดสินใจที่จะรับการรักษาจากพระเจ้า

ในปี 2009 ฉันเริ่มเข้าร่วมในคริสตจักรมันมินเช่นที่รัก หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าในการ รักษาวันสะบาโตให้สมบูรณ์และการถวายสิบดลอย่างครบถ้วนผ่านทางคำเทศนาของดร.แจร์อกลี ฉันก็เชื่อฟัง จากนั้นฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทและอาการเจ็บปวดทั่วร่างกาย ของฉัน ดังนั้นฉันจึงต้องการให้นิ้วในท่อไตนี้ได้รับการกำจัดออกไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

ในเดือนตุลาคมปี 2015 ฉันรับเอาคำอธิษฐานของดร.ลีเมื่อท่านกลับมาจากภูเข่อธิษฐานสำหรับงานฉลองครบรอบ 33 ปีของคริสตจักร หลังจากการอธิษฐาน ฉันฟังคำเทศนาของท่านทุกวันและ

กลับใจจากการที่ฉันไม่ได้เข้า สุหนต์จิตใจของตน ฉันเคยโกรธและขุ่นกรานอยู่กับความคิดเห็นของตน ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ปฏิบัติตามพระคำของ พระเจ้าแม่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคำนั้นและรู้จักพระคำก็ตาม ฉันกลับใจอย่างถ่องแท้ ในขณะที่เดียวกันอาการ ปวดก็หายไป ในวันที่ 23 ตุลาคม ฉันไปโรงพยาบาลและฉันพบว่าไม่มีนิ้วในท่อไตของฉันอีกแล้ว ฮาเลลูยา!

ฉันเคยทนทุกข์จากความเจ็บปวดที่มีต้นเหตุมาจากนิ้วในท่อไตซึ่งมีขนาด 1.3 เซนติเมตร แต่นิ้วนั้นหายไปผ่านทาง ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ฉันขอขอบพระคุณและถวายสงราศีที่ทั้งสิ้นแด่พระเจ้า ผู้ทรงพระชนมอยู่ผู้ทรงสำแดงการ ทำงานอย่างอัศจรรย์กับฉัน



นิ้วในท่อไตด้านซ้ายขนาด 1.3 เซนติเมตร



นิ้วหายไป

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวขอของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนต์หลุยส์เซิร์ช

121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai